

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH ở doanh nghiệp



Được tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm, người lao động Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh hiểu việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chủ sử dụng lao động và người lao động (NLD) thực hiện đúng Luật Bảo hiểm xã hội là một trong những giải pháp được Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ triển khai nhằm mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo đảm quyền

lợi cho NLD và để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết: Để nâng cao nhận thức của NLD, chủ sử dụng lao động về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, hàng năm,

Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội. Riêng quý I/2019, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 18 hội nghị, hội thảo, tư vấn đối thoại và đăng hơn 60 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tổ chức

3 buổi đối thoại với người dân và NLD tại các doanh nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ NLD tham gia BHXH ngày càng tăng. Đến nay, toàn huyện có hơn 100 doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc với 9.500 công nhân.

Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức tư vấn, đối thoại ngay tại doanh nghiệp. Thành lập năm 2012, số lượng lao động tham gia BHXH ban đầu chỉ khoảng 100 người nhưng đến nay Công ty đã có trên 600 người tham gia.

Mỗi tháng Công ty trích hàng trăm triệu đồng đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLD. Được tham gia tư vấn, đối thoại, nhiều NLD đã hiểu hơn về quyền lợi của mình. Chị Nguyễn Thị Mơ, công nhân tổ 1 chia sẻ: Được tham gia buổi tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, tôi hiểu rằng việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân như được hưởng các chế độ khi ốm đau, thai sản... Khi Công

ty đóng BHXH cho NLD, chúng tôi cảm thấy yên tâm và muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh cho biết: Hiện nay Công ty vẫn còn lao động làm theo thời vụ chưa muốn tham gia BHXH do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế Công ty đã chủ động liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức tư vấn, đối thoại nhằm nâng cao nhận thức của NLD về chính sách, ý nghĩa của việc tham gia BHXH. Đây cũng là dịp để ngành Bảo hiểm xã hội cùng vào cuộc với doanh nghiệp giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của NLD. Sự phối hợp này hy vọng sẽ tìm ra giải pháp để NLD tham gia và thực hiện đúng Luật Bảo hiểm xã hội.

Việc doanh nghiệp chủ động phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện tư vấn, đối thoại không phải là hình thức mới. Bởi những năm gần đây, không riêng Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ mà bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố cũng đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động và NLD về chính sách BHXH, BHYT, BHTN mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phối hợp tuyên truyền không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được

vì lý do nhiệm vụ chính của các doanh nghiệp là sản xuất, tạo ra sản phẩm. Việc để công nhân nghỉ, tham dự hội nghị tư vấn, đối thoại cần phải được sắp xếp, tránh ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Giải quyết khó khăn này, Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn tập trung theo cụm doanh nghiệp nhằm tránh mất nhiều thời gian của đơn vị, NLD mà vẫn đem lại hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Định cho biết thêm: Năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ được giao chỉ tiêu 17.000 lao động tham gia BHXH bắt buộc. Đến nay, toàn huyện đã có khoảng 16.500 lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tham gia. Tiếp tục phấn đấu vượt chỉ tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tới NLD các đơn vị. Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, không chỉ riêng ngành Bảo hiểm xã hội mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng thuận của chủ sử dụng lao động và NLD.

NHƯ HOÀNG

NAM HUNG Phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân



Nông dân xã Nam Hưng tập trung phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân.

Thời gian qua, thời tiết mưa, nắng xen kẽ rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại lúa xuân. Để bảo vệ 370ha lúa xuân trong giai đoạn trổ thoát, xã Nam Hưng (Tiền Hải) tích cực tuyên truyền đến nông dân tập trung phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh như sâu đục thân; rầy các loại sẽ nở rộ gây hại cục bộ trên trà lúa xuân đang ở giai đoạn trổ bông đến chín; bệnh đạo ôn cổ bông. UBND xã khuyến cáo nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng, trừ kịp thời. HTX cử cán bộ kỹ thuật xuống các thôn hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng"; tham mưu UBND xã phối hợp với ngành cấp trên tăng cường quản lý, kiểm tra của các hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đúng trong danh mục được phép lưu hành.

MANH THẮNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH Tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi

Để hỗ trợ người chăn nuôi trong giai đoạn khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngày 17/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức mua 2 tấn thịt lợn khỏe mạnh từ trang trại của ông Nguyễn Trọng Thành (thôn Khả Tân, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà). Với tinh thần hỗ trợ người chăn nuôi, cán bộ, viên chức Trung tâm đã đăng ký mua mỗi người từ 5 - 10kg và mong muốn việc làm này góp phần cùng cán bộ, viên chức ngành Y tế và cán bộ, công nhân viên chức toàn tỉnh chia sẻ khó khăn do tác động của bệnh dịch tả lợn châu Phi với các trang trại, gia trại.

Cùng với tiêu thụ thịt lợn khỏe mạnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, qua đó góp phần giúp người dân hiểu, không quay lưng với thịt lợn khỏe mạnh.

HÀ ANH

Ra mắt Cầu lạc bộ phụ nữ khỏe đẹp, truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời hiện đại

Thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành Y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải, sáng ngày 17/5, Cầu lạc bộ phụ nữ khỏe đẹp, truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời hiện đại xã Nam Hưng tổ chức lễ ra mắt.

Cầu lạc bộ ban đầu có 60 thành viên, là hội viên phụ nữ của xã Nam Hưng. Tham gia Cầu lạc bộ, các thành viên sẽ thường xuyên được cán bộ dân số, y tế truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình; cung cấp kiến thức về dân số, KHHGĐ để thực hiện xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, thể thao lành mạnh nhằm tăng cường sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho chị em.

Với những kiến thức tiếp nhận được từ các buổi sinh hoạt, các thành viên Cầu lạc bộ sẽ trở thành tuyên truyền viên truyền thông chăm sóc sức khỏe tới các chị em khác để cùng trở thành những phụ nữ khỏe đẹp, năng động, giàu kiến thức.

HÀ DUNG

Năm 2014, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), khẳng định tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Những năm 1997, 1998, nói đến tình trạng thiếu điện, thiếu nước ở Thái Bình là người ta nói đến Vũ Đoài. Ngày 23/5/2000, Đảng bộ và nhân dân Vũ Đoài vinh dự được đón đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư về thăm và làm việc. Phát biểu với Đảng bộ và nhân dân địa phương, Tổng Bí thư nhắc Vũ Đoài phải nhanh chóng ổn định tình hình, đoàn kết, chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, các đoàn thể đồng thời tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư cũng căn dặn phải thực hiện dân chủ trong Đảng và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Đó chính là cú hích, là tiền đề để Vũ Đoài trong những năm tiếp theo khẳng định bước tiến vững chắc của mình.

Quyết tâm chính trị chưa bao giờ phai, chưa tìm ra hướng đột phá, cán bộ thiếu nhiệt huyết, chưa khai thác và phát huy tiềm năng đất đai, sản xuất manh mún, đụt ảm của mất ổn định chính trị kéo dài, nhân dân nghi

VŨ ĐOÀI Hướng xã nông thôn mới nâng cao

ngại chưa có sự đồng thuận cao, nhất là xây dựng NTM tiến ở đâu ra... Khó khăn chồng lên khó khăn, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải năng động, dám nghĩ, dám làm. Ông Nguyễn Quang Khải, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vũ Đoài đã trải lòng như vậy khi nói về việc thực hiện giấc mơ NTM. Vũ Đoài đã thống nhất trong Đảng bộ với quyết tâm chính trị "làm cho được, cho tốt chứ không làm cho xong". Việc gì chưa đồng thuận thì họp bàn đến khi đồng thuận cao mới triển khai. Trên 40 hội nghị cấp thôn, đoàn thể, Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, bản nạt nước thực hiện chương trình xây dựng NTM và huy động nguồn lực từ dân. Tháng 11/2014, Vũ Đoài được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn lực cho xây dựng NTM của xã trên 80 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ tương đương 16 tỷ đồng, còn lại là sức dân. Từ xây dựng NTM, đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người thời điểm hiện tại trên 41 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ giàu gần 30%, 50% số hộ có đời

sống kinh tế khá, toàn xã còn 67 hộ nghèo theo tiêu chí mới, 100% gia đình sử dụng nước sạch, điện mạo thôn làng phong quang.

Nông thôn mới nâng cao hiện hữu

Trên các tuyến đường liên thôn của Vũ Đoài hai bên đường là thảm hoa mười giờ với đủ sắc màu rực rỡ. Đó là sáng kiến và cách làm của chi hội phụ nữ các thôn, các chi hội phụ nữ đảm trách phá bỏ cỏ, cấy đại để trồng hoa và vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Ông Nguyễn Văn Trà hướng thượng thượng thọ 103 tuổi nhà ở thôn 5, đời ông gắn bó với quê hương Vũ Đoài từ ấu thơ, đã chứng kiến bao thăng trầm của quê hương. Hàng ngày ông Trà làm bạn với chiếc võng đón gió ngay đầu thôn, ông phấn khởi cảm nhận: Đời sống sung sướng đến thế này còn mong gì hơn nữa. Lũ ông tiện nhè. Thịt, gà, rau, củ, quả cái gì cũng có, bán ngay cạnh nhà chẳng phải đi đâu xa cả. Hôm nhóm hộ thôn 5 họp bàn xây công thôn dự trừ hết gần 100 triệu đồng,

những người trẻ trong thôn, nhiều người làm ăn xa quê thành đạt xung phong góp tiền, cụ Trà cũng xin góp mấy trăm nghìn đồng. Cụ bảo góp tí với về xây công thôn cho khang trang, mai sau quy tiền đặng đi qua đây cũng sướng. Ở thôn 8 một số người con xa quê về nghỉ tết cũng góp tiền xây công, ủng hộ gần 100 triệu đồng, gần cả hộ lan công bảo đảm an toàn giao thông cho bà con. Hai bên trục đường các thôn 1, 2, 5, 9,



Một góc làng quê Vũ Đoài.

Nông dân thời 4.0

Đó là những người mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra bước đột phá trong sản xuất, chăn nuôi. Họ được coi là những người "mở đường" đón đầu công nghệ, dám thử nghiệm cái mới để phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trại cá thông minh

Khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện chuyển đổi đất kém hiệu quả sang mô hình trang trại, gia trại, ông Phạm Văn Trảng, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1ha đất vùng bãi, mở trang trại nuôi gà đẻ trứng thương phẩm theo các tiêu chí an toàn sinh học. Thay vì lựa chọn phương thức chăn nuôi, sản xuất theo lối mòn truyền thống, ông Trảng đã chủ động tìm hướng đi mới nhằm phát triển mô

hình chăn nuôi gà đẻ trứng, chuyển từ nuôi gà chuồng trại sang nuôi chuồng khép kín, nuôi trên lồng và có phân mềm quản lý theo dõi trên máy tính để thực hiện việc tiêm vắc-xin theo định kỳ. Hệ thống nước uống cho gà hoàn toàn tự động, thức ăn có trộn men sinh học giúp gà hấp thụ hết thức ăn, ít bị bệnh, hạn chế tối đa mùi phân thải ra bên ngoài. Giống gà được ông Trảng lựa chọn là gà Hyline, nhập khẩu từ Mỹ. Thời gian gà đẻ kéo dài 12 tháng, trung bình mỗi con gà cho 320 - 330 quả trứng. Ngoài việc đầu tư nguồn giống, ông còn lắp đặt hệ thống làm mát và sưởi cho gà, nhiệt độ chuồng nuôi luôn được điều hòa bảo đảm đồng ẩm, hè mát. Công đoạn thu phân của trang trại cũng được thực hiện hoàn toàn tự động, giảm sức lao động cho công nhân. Do

nhiều công đoạn được thực hiện tự động nên dù nuôi gần 20.000 con gà nhưng trang trại của ông chỉ cần 3 lao động làm việc thường xuyên. Cùng với thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng nuôi, bên ngoài ông xây tường rào bao quanh. Cổng ra vào thường xuyên được tiêu độc, khử trùng nhằm hạn chế bệnh cho gà.

Ông Trảng chia sẻ: Năm 2000 tôi bắt đầu lựa chọn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm khi thấy trên địa bàn tỉnh ít người nuôi trong khi nhu cầu thị trường có cơ hội để phát triển. Ban đầu nuôi tại gia đình với số lượng 450 con nhưng khi có trang trại tôi đã nuôi 2.000 con và hiện nay là gần 20.000 con. Với số lượng gà nuôi lớn, tôi xác định phải thay đổi phương thức nuôi mới hiệu quả. Vì thế, tôi thường xuyên đi học hỏi các mô hình nuôi gà đẻ thương phẩm ở các tỉnh. Những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả đều được tôi áp dụng vào trang

trại để không bị tụt lại phía sau.

Hiện mỗi ngày trang trại của ông Trảng thu được từ 1,2 - 1,3 vạn quả trứng. Doanh thu một năm đạt khoảng 7 tỷ đồng, trừ chi phí ông thu về 700 triệu đồng. Ông đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, ông cũng được nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và nhiều bằng khen của UBND tỉnh.

Nuôi tôm công nghệ cao

Thử nghiệm hướng đi mới cũng là cách anh Vũ Văn Cửa, xã Thái Thượng (Thái Thụy) áp dụng nhằm phát triển mô hình nuôi tôm của mình. Khởi nghiệp ban đầu với mô hình nuôi tôm xen kẽ của xanh và rau câu để tạo lập vốn. Khi có vốn, anh Cửa chuyển đổi

mô hình nuôi tôm thế chân trùng công nghệ cao.

Trên tổng diện tích 10.000m², anh dành 2.000m² nuôi tôm. Ở các ao nuôi bên dưới đều lót nền, bên trên cao nhà bạt để điều hòa nhiệt độ ao nuôi. Mỗi năm anh Cửa nuôi 3 vụ, thu hoạch hàng chục tấn tôm. Trừ chi phí, thu nhập từ việc nuôi tôm giúp anh thu về trên 4 tỷ đồng/năm. Thành công đã tạo động lực để anh có những bước tiến xa hơn, tiếp tục học hỏi, tham quan những mô hình nuôi tôm áp dụng công nghệ mới để học tập. Hiện nay, ngoài việc nuôi tôm trong nhà bạt, anh Cửa còn áp dụng công nghệ nuôi biofloc. Biofloc là nguồn vitamin, khoáng chất rất tốt, có tác dụng giống như chế phẩm sinh học. Việc ứng dụng tạo ra biofloc trong quy mô nhỏ nhằm hạn chế tác động của các hợp chất nitro độc hại, xử lý thức ăn thừa, giảm chi phí thức ăn và sử dụng chế phẩm. Trên diện tích ao 500m², theo công nghệ biofloc, anh thả tôm với mật độ 340 con/

m², số lượng thả 170.000 con. Biofloc bao gồm tảo, động vật nguyên sinh, các hạt hữu cơ chết, vi khuẩn... Quá trình áp dụng nuôi tôm theo công nghệ biofloc tại mô hình cho thấy tỷ lệ tôm sống cao đạt 90%, năng suất, chất lượng hiệu quả.

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đi trên những con đường

mới và đã thành công, anh Cửa là 1 trong 50 gương mặt tiêu biểu được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIII, năm 2018.

Khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương đã trở thành nguồn động lực để những nông dân như ông Trảng, anh Cửa thực hiện ước mơ của mình. Thành

công của họ hôm nay là minh chứng cho tinh thần ham học hỏi, dám đổi mới, tiên phong đi trước, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

HOÀNG LANH

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)



Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh Vũ Văn Cửa (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy).